



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 309 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ช่วงวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- สศค. เผยว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1/61
- สถานิติบัญชีแห่งชาติมีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 มูลค่า 3 ล้านล้านบาท
- ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 80.1 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ 80.9
- ศูนย์พยากรณ์ฯ คาดการณ์ว่าในช่วงฟุตบอลโลก 2018 จะมีมูลค่าการใช้จ่ายในไทยถึง 78,385 ล้านบาท
- สรท. ยังคงคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกไทยในปี 61 จะเติบโตที่ร้อยละ 8
- EXIM BANK ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของมูลค่าการส่งออกไทยในปี 61 จากเดิม 5-8% เป็น 7-9%
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.05 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นระดับเดียวกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า *ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1/61* โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการส่งออกสินค้า การบริโภคภายในประเทศ และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดี ในขณะที่ด้านการผลิตส่งสัญญาณการเติบโตในทุกหมวดทั้งการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังเติบโตต่อเนื่อง, *สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 มูลค่า 3 ล้านล้านบาท* ซึ่งคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ในช่วง 3.9-4.9% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภายในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่การขยายตัวของเศรษฐกิจ ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางแนวโน้มการปรับทิศทางของนโยบายการเงินในประเทศสำคัญๆ ที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 80.1 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 80.9 เนื่องจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า กอปรกับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงทำให้ประชาชนรู้สึกได้ว่ารายได้เพิ่มขึ้นช้ากว่าราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายใช้สอย, ในขณะที่เดียวกัน *ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์ว่าในช่วงฟุตบอลโลก 2018 จะมีมูลค่าการใช้จ่ายในไทยถึง 78,385 ล้านบาท* ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปี 61 ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีก 0.2-0.3%

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เผยว่า ถึงแม้ว่าการส่งออกในเดือน เม.ย. มีมูลค่า 18,946 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องในระดับสูงเป็นเดือนที่ 14 ที่ 12.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้การส่งออกไตรมาสที่ 1/61 ขยายตัว 11% และเมื่อแยกดูตามรายการผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม *สรท. ยังคงคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกไทยในปี 61 จะเติบโตที่ร้อยละ 8* โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามคือมาตรการกีดกันทางการค้า ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงค่าเงินบาท, ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เผยว่า การส่งออกในปี 61 มีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากมูลค่าส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัวถึง 11.5% สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ *EXIM BANK จึงได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของมูลค่าการส่งออกไทยในปี 61 จากเดิม 5-8% เป็น 7-9%*

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.05 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นระดับเดียวกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทค่อนข้างผันผวนจากการอ่อนค่าในช่วงต้นสัปดาห์ และกลับมาแข็งค่าในช่วงกลาง ถึงปลายสัปดาห์ โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ และการแข็งค่าของค่าเงินในภูมิภาค



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลง 2.1%, การส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 0.3%, การนำเข้าสินค้าและบริการลดลง 0.2%, คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 0.8% ในเดือน เม.ย.
- **ประเทศจีน:** มูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.8% ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 4.1% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 0.7%, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. ปรับตัวลง 6.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่า **ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลง 2.1%** สู่ระดับ 4.62 หมื่นล้านดอลลาร์ **การส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 0.3%** สู่ระดับ 2.112 แสนล้านดอลลาร์ในเดือน เม.ย. ส่วน **การนำเข้าสินค้าและบริการลดลง 0.2%** สู่ระดับ 2.574 แสนล้านดอลลาร์ในเดือน เม.ย., **คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 0.8% ในเดือน เม.ย.** หลังจากติดตัวขึ้น 1.7% ในเดือน มี.ค.

ประเทศจีน: สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) เผยว่า **มูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี** และที่ระดับ 11.63 ล้านล้านหยวน หรือ 1.82 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่า **ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้น 1.8%** เมื่อเทียบเป็นรายปี และ **ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี**

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารเผยว่า **ยอดการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในเดือน มี.ค. ปรับตัวลง 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี** สู่ระดับ 301,230 เยน (ประมาณ 2,760 ดอลลาร์สหรัฐ), กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่า **ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. ปรับตัวลง 6.8%** เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 1.85 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 1.686 หมื่นล้านดอลลาร์

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. ที่ระดับ 65.74 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.07 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. โดยสาเหตุหลักที่สัญญาน้ำมันดิบร่วงลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น จากการพุ่งขึ้นของปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ สวนทางกับอุปสงค์ในจีนที่ลดลง กอปรกับเบเกอร์ ฮิวจ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ว่ามีจำนวนสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 มิถุนายน 2561)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค., ดัชนีราคานำเข้า-ดัชนีราคาส่งออกเดือน พ.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน เม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน พ.ค., ยอดขายรถยนต์เดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค.